

บทนำ มติชน

สอบ'60'นักการเมือง'

กรุงเทพโพลล์ ศูนย์วิจัย ม.กรุงเทพ เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง "การตรวจสอบภาษีผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ใครผิด ใครถูก" เมื่อวันที่ 25 มีนาคม กรณี สตง.สั่งสรรพากรตรวจสอบภาษี 60 นักการเมือง ยุครัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร พบว่า ร้อยละ 20.5 มองเป็นเกมทางการเมืองเพื่อเล่นงานฝ่ายตรงข้าม รองลงมา ร้อยละ 17.8 มองว่าเป็นกระบวนการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินนักการเมืองเมื่อหมดวาระ ร้อยละ 14.2 มองว่านักการเมืองตั้งใจโกง/ตั้งใจไม่ยื่นภาษี นอกจากนี้ ประชาชนร้อยละ 61.4 เชื่อว่าการเรียกเก็บภาษีย้อนหลังของ 60 นักการเมืองไม่กระทบกับโรดแมปความปรองดอง สมานฉันท์ เพราะเป็นหน้าที่ต้องปฏิบัติ และไม่ควรเชื่อมโยงกับการละเว้นความผิด แต่ในขณะเดียวกัน ร้อยละ 38.6 มองว่าอาจจะกระทบปรองดอง เพราะอาจเกิดกระแสการเลือกปฏิบัติ สองมาตรฐาน

ผลสำรวจยังพบว่า ประชาชนร้อยละ 40.1 เห็นว่าสาเหตุที่กรมสรรพากรไม่ตรวจสอบภาษีของนักการเมืองตามที่ สตง.แจ้งตั้งแต่ต้นปี 2558 เพราะมีผลประโยชน์ทับซ้อนและมีการ

เอื้อประโยชน์ให้กับนักการเมือง, ร้อยละ 27.9 มองว่าสรรพากรมีกระบวนการดำเนินงานและตรวจสอบล่าช้า และร้อยละ 16.6 เห็นว่าเกรงกลัวอิทธิพลของนักการเมือง ทั้งนี้ ประชาชนร้อยละ 81.5 เห็นว่าควรมีการใช้มาตรการพิเศษเข้ามาตรวจสอบภาษีย้อนหลังของนักการเมืองด้วย และประชาชนร้อยละ 39.1 เห็นว่าหน่วยงานที่ควรทำหน้าที่ตรวจสอบคือคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.), ร้อยละ 31.9 กรมสรรพากร และร้อยละ 29.0 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)

ผลสำรวจรอบนี้ส่งสัญญาณเตือนใน 2 ประเด็น สำคัญก็คือ ประการแรก การตรวจสอบการทุจริตนักการเมือง แม้ประชาชนเห็นด้วย เพราะเป็นเรื่องที่ประชาชนรังเกียจและเป็นกังวลมาตลอด ดังจะเห็นได้จากผลสำรวจครั้งที่ผ่านๆ มาของหลายสำนัก แต่ขณะเดียวกัน ประชาชนก็รู้สึกว่ามีบางครั้งที่การตรวจสอบมีวาระทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง เป็นเรื่องของกลุ่มอำนาจหนึ่งกระทำต่ออีกกลุ่ม เพื่อผลทางการเมืองบางอย่าง และมาตรการตรวจสอบภาษีจะทำให้นักการเมืองจำนวนหนึ่งมีปัญหาในการลงสมัครเลือกตั้งครั้งหน้า ส่วนอีกประการหนึ่ง ผลสำรวจที่ประชาชนรู้สึกว่า เป็นเกมการเมืองเพื่อเล่นงานฝ่ายตรงข้ามนั้น กระทบต่อความน่าเชื่อถือของรัฐบาลและผู้มีอำนาจขณะนี้โดยตรง ซึ่งเป็นเรื่องปกติ เพราะรัฐบาลใดก็ตาม เมื่อบริหารงานมาถึง 3 ปี ย่อมถูกประเมินโดยประชาชน ซึ่งความเชื่อถือเชื่อมั่นก็เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จของรัฐบาลด้วย